
sþ. 183. Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um vistheimilið í Breiðuvík.

Frá Ingólfi Jónssyni.

1. Hve margir drengir geta dvalið á vistheimilinu í Breiðuvík?
2. Hve margir drengir dvelja þar nú?
3. Hve margir drengir hafa dvalið þar að jafnaði síðastliðið ár?
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